



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 5 /2545

วันที่ 14 มกราคม 2545

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545 โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าธรรมเนียม ในการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาลที่จะสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital - VC) สำหรับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวที่สำคัญแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (บริษัท VC) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนของเงินปันผล และผลประโยชน์จากการโอนหุ้น

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดของหลักการและสาระสำคัญของร่างกระทรวงการคลัง ดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนว่าจะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนตามที่ขอรับใบอนุญาตและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) อนุญาต และมีระบบงานที่มีความพร้อม รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริตในการจัดการเงินร่วมลงทุน

2. ผู้ที่สนใจจะจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนจะต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาและรูปแบบตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่าผู้ที่ขอจัดตั้งมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดจะขอเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และรัฐมนตรีฯ ต้องให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. เมื่อผู้ขอจัดตั้งได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบและบริษัทดังกล่าวจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
เงินร่วมลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบและให้คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารแนบครบถ้วน และรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต คำขอละ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตละ 10,000 บาท และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
หลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้
ออกประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ผู้สนใจประกอบธุรกิจการจัดการเงินร่วมลงทุนจะสามารถขออนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ต่อไป